



ประกาศด้านศุลกากรทุ่งช้าง
เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่ใช้ในราชการแล้ว

ด้วยด้านศุลกากรทุ่งช้าง มีความประสงค์จะทำการขยายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันศุกร์ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ที่ทำการด้านศุลกากรทุ่งช้าง ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

๑. การขยายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ต่อหน้าคณะกรรมการขยายทอดตลาดของด้านศุลกากรทุ่งช้าง และต่อหน้าผู้สุ่ราคารายอื่นที่มีอยู่ โดยผู้สุ่ราคาต้องลงลายมือชื่อในแบบคำขอลงทะเบียนเข้าร่วมการขยายทอดตลาดพัสดุ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนให้ถูกต้องตามกฎหมายให้กับคณะกรรมการขยายทอดตลาด

๒. ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดจะต้องชำระเงิน ร้อยละ ๒๕ ของราคาที่ประมูลซื้อเป็นเงินมัดจำทันที ส่วนเงินที่เหลือให้ชำระพร้อมกับการรับของที่ประมูลได้ โดยต้องชำระเงินและรับของไปให้เสร็จสิ้นภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรว่าด้านศุลกากรทุ่งช้างอนุมัติให้ขายพัสดुरายการนั้นๆ ได้ มิฉะนั้นจะถือว่าผู้วางมัดจำละเลยไม่ใช้ราคา ด้านศุลกากรทุ่งช้างจะริบเงินมัดจำที่วางไว้ และหากปรากฏว่าเมื่อนำของนั้นออกขายทอดตลาดอีกครั้งหนึ่งได้เงินเป็นจำนวนสุทธิเมื่อรวมกับเงินมัดจำที่ริบไว้แล้ว ไม่คุ้มราคาที่ขายทอดตลาดในครั้งเดิม ผู้ละเลยไม่ใช้ราคาดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาดตามมาตรา ๕๑๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

๓. ผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลจะต้องลงทะเบียน ในวันศุกร์ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ ที่ทำการด้านศุลกากรทุ่งช้าง ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

๔. ด้านศุลกากรทุ่งช้าง สงวนสิทธิในอันที่จะไม่ขายให้แก่ผู้ประมูลราคาสูงสุดก็ได้ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าราคานั้นยังไม่สมควรขายและคืนเงินมัดจำที่คณะกรรมการขยายทอดตลาดเรียกเก็บไว้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๕. ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาซื้อแต่ไม่ได้ตรวจดูสภาพพัสดุ ให้ถือว่าทราบและยอมรับในรายละเอียดและสภาพของพัสดุที่จะจำหน่ายในครั้งแล้ว

๖. หากจะต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายพัสดุฯ ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน จะไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขของราคาประมูลฯ และเป็นภาระของผู้ประมูลราคาได้ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง

/ผู้สนใจ...

~ ๒ ~

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สถานที่และยานพาหนะ
ด้านบุคลากรทุ่งช้าง ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โทร. ๐ - ๕๔๖๙ - ๔๐๗๓ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ และกำหนดการตรวจสภาพพัสดุพร้อมกันที่ งานพัสดุฯ
ด้านบุคลากรทุ่งช้าง ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายโตมร นามสาย)

นักวิชาการบุคลากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

นายด้านบุคลากรทุ่งช้าง

รายการพัสดุครุภัณฑ์จะทำการขายทอดตลาด
แบบท้ายประกาศด้านศุลกากรทุ่งช้าง ลงวันที่ ธันวาคม 2563

รายการที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	หมายเหตุ
1	รถยนต์กระบะ แบบดับเบิลแคป 4 ประตู ยี่ห้อ CHEVROLET ขนาด 3,000 ซีซี สีแดง หมายเลขตัวถัง MPATFS85H5H540462 หมายเลขเครื่องยนต์ 4JJ1CU5372	1	คัน	ใช้งานได้